

## ก.ค.ศ.คลอดเกณฑ์สอบครูผู้ช่วยใหม่แล้ว

นำเสนอเมื่อ : 16 พ.ค. 2561

**รมว.ศึกษาธิการ ถก ก.ค.ศ.คลอดเกณฑ์สอบครูผู้ช่วยใหม่แล้ว และให้ยกเลิกหลักเกณฑ์และวิธีการสอบครูผู้ช่วยตามหลักเกณฑ์เก่า พร้อมเปิดสอบในสาขาขาดแคลน 32 วิชา**

วันนี้ (16 พ.ค.) นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รมว.ศึกษาธิการ เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) ว่า ที่ประชุมมีมติเห็นชอบหลักเกณฑ์และวิธีการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ซึ่งเป็นหลักเกณฑ์ใหม่ และให้ยกเลิกหลักเกณฑ์และวิธีการสอบครูผู้ช่วยตามหลักเกณฑ์เก่า โดยสาระสำคัญของเกณฑ์ใหม่นำมาใช้มีดังนี้ ผู้สมัครสอบแข่งขันต้องได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือหลักฐานที่ชี้แจงแสดงในการประกอบวิชาชีพครูตามที่คุรุสภาออกให้เพื่อปฏิบัติหน้าที่สอนอยู่ก่อนหรือไม่หลังวันเปิด รับสมัครสอบแข่งขันวันสุดท้าย และในวันที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้ง ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูหรือหลักฐานที่ชี้แจงแสดงในการประกอบวิชาชีพครูตามที่คุรุสภาออกให้เพื่อปฏิบัติหน้าที่สอน ต้องยังไม่หมดอายุ ยกเว้นผู้สมัครสอบแข่งขันที่มีคุณวุฒิประเภทวิชาหรือสาขาวิชาขาดแคลน ที่ไม่ต้องมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูหรือใบอนุญาตให้ปฏิบัติหน้าที่การสอน แต่ก่อนได้รับการบรรจุและแต่งตั้งจะต้องมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูหรือใบอนุญาตปฏิบัติหน้าที่การสอน ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) จะดำเนินการให้

รมว.ศึกษาธิการ กล่าวต่อไปว่า การสอบครูผู้ช่วยในปีนี้อาจไม่ให้นำข้าราชการครู สังกัด สพฐ.มาสมัครสอบเพื่อโอนย้าย เนื่องจากเป็นเรื่องที่ผิดกฎหมาย ส่วนข้าราชการอื่นหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ต้องมีหนังสืออนุญาตจากผู้มีอำนาจสั่งบรรจุและแต่งตั้งให้สมัครสอบแข่งขัน และยินยอมให้ย้ายหรือโอนเมื่อสอบแข่งขันได้ และต้องบรรจุและแต่งตั้งในตำแหน่งครูผู้ช่วยและรับเงินเดือนในอันดับครูผู้ช่วยตามที่กำหนดไว้ในประกาศรับสมัคร สอบแข่งขัน สำหรับการสอบจะแบ่งเป็น 3 ส่วนเหมือนเดิมคือ สอบ ภาค ก ความรอบรู้ ความสามารถทั่วไป และความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรมและอุดมการณ์ของความเป็นครู และมาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษา ภาค ข ความรู้ความสามารถที่เฉพาะตำแหน่ง และ ภาค ค ความเหมาะสมกับตำแหน่งและวิชาชีพ แต่หลักเกณฑ์ใหม่ผู้สมัครต้องสอบผ่านภาค ก.และภาค ข ก่อน โดยต้องได้คะแนนแต่ละภาคไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 ถึงจะมีสิทธิ์สอบภาค ค ทั้งนี้ระยะการขึ้นบัญชีให้ส่วนราชการเป็นผู้กำหนดแต่ต้องไม่เกิน 2 ปี สำหรับปฏิทินการสอบบรรจุครูผู้ช่วย ประจำปี 61 จะประกาศรับสมัครเดือน พ.ค. รับสมัครเดือน มิ.ย. โดยจะต้องดำเนินการสอบให้เสร็จสิ้นพร้อมบรรจุแต่งตั้งในเดือน ต.ค. เพื่อให้มีครูบรรจุทดแทนครูเกษียณได้อย่างต่อเนื่อง โดยที่เด็กไม่ต้องการขาดครูผู้สอน โดยปีนี้ สพฐ.จะเปิดสอบ 75 จังหวัด รวม 98 กลุ่มสาขาวิชา โดย จังหวัดที่ไม่ประสงค์เปิดสอบใดแก่ จังหวัดพะเยา อำนาจเจริญ และสงขลา

นพ.ธีระเกียรติ กล่าวด้วยว่า นอกจากนั้นที่ประชุมยังเห็นชอบกำหนดสาขาวิชาขาดแคลน ดังนี้ กลุ่มวิชาหรือสาขาวิชาเอกที่ไม่เปิดสอนในหลักสูตรครุศาสตร/ศึกษาศาสตร์ ระดับปริญญาตรี 5 ปี หรือเปิดสอนแต่ยังไม่มีผู้สำเร็จการศึกษาในหลักสูตรระดับปริญญา 5 ปี จำนวน 32 กลุ่มวิชา ได้แก่ ภาษาสเปน ภาษาเกาหลี ภาษาพม่า ภาษาเขมร ภาษาเวียดนาม ภูมิศาสตร์ ประวัติศาสตร์ การพยาบาล ดนตรีพื้นเมือง ออกแบบนิเทศศิลป์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมไฟฟ้า อุตสาหกรรมศิลป์ อุตสาหกรรมก่อสร้าง

อุตสาหกรรม(ก่อสร้าง) อุตสาหกรรมศิลป์ (ช่างยนต์) อุตสาหกรรมไฟฟ้า ช่างโลหะ การจัดการงานก่อสร้าง  
สัตวศาสตร์ การเงินและบัญชี การเงินและการบัญชี การเงิน/บัญชี การเงินบัญชี การเงินการบัญชี  
ธุรกิจการเงินการบัญชี ธุรกิจ (การเงิน) ธุรกิจ (พัสดุ) พืช กล้วย ภาพบำบัด กิจกรรมบำบัด จิตวิทยาคลินิก  
และกลุ่มวิชาหรือสาขาวิชาเอกที่มีความขาดแคลนและมีความจำเป็นต่อการจัดการเรียนการสอน จำนวน 10  
กลุ่มวิชา ได้แก่ ภาษาฝรั่งเศส ภาษาญี่ปุ่น ภาษาเยอรมัน ภาษาจีน ดนตรี ดนตรีศึกษา ดนตรีไทย ดนตรีสากล  
ดุริยางคศิลป์ ทัศนศิลป์

ขอบคุณที่มาเนื้อหาข่าวจาก [เดลินิวส์ วันพุธที่ 16 พฤษภาคม 2561](#)